

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Tên tiếng Anh là Danang Hi-tech Park General Service Center, viết tắt là: DSC) đã thành lập theo Quyết định số 7867/Q-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (nay là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng).

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao (Trung tâm DVTH) có chức năng:

- Quản lý vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong Khu công nghệ cao (Khu CNC).
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ về sinh môi trường, cảnh quan, an ninh, trật tự, an toàn công nhân, cho thuê nhà xưởng, kho bãi... trong Khu CNC.
- Tổ chức hoạt động marketing doanh nghiệp công nghệ cao.
- Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ cao; Xây dựng các chuẩn kỹ năng công nghệ, tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ theo các chuẩn kỹ năng công nghệ.
- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Trung Ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng giao.

Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tổ chức, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định tại Nghị định số 141/2016/N-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trung Ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trung tâm DVTH hiện có 03 phòng chuyên môn, cụ thể như sau:

1. Phòng Tổng hợp

Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm DVTH về các lĩnh vực: Kế hoạch, tổng hợp, quản trị vận phòng, tài vụ, công nghệ thông tin, cơ cấu hành chính, pháp chế, vận tải lưu trữ, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng.

2. Phòng Quản lý, khai thác công trình

Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm DVTH về các lĩnh vực: Khai thác, sử dụng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình, hạ tầng kỹ thuật; An toàn lao động, vệ sinh lao động; An ninh trật tự; Quản lý vận hành Tòa nhà trực sự làm việc của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

3. Phòng Marketing, Đào tạo và Môi trường:

Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm DVTH về các lĩnh vực: Marketing công nghệ, marketing các dự án doanh nghiệp khi nghiệp tìm kiếm thực hiện lĩnh vực ưu tiên của Khu công nghệ cao; Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển nhân lực, xây dựng các chuẩn kỹ năng công nghệ, tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ theo các chuẩn kỹ năng; Tổ chức và quản lý các dịch vụ quản lý, cho thuê nhà xưởng, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ phục vụ sản xuất; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao; Quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghệ cao, hạ tầng nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung, xử lý nước thải công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Trung tâm đã tổng hợp kinh nghiệm toàn bộ máy tổ chức, tuyển dụng những cán bộ, viên chức, người lao động trẻ có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết và áp dụng vì yêu cầu công việc. Trong năm 2019 và 2021, Trung tâm DVTH đã tổ chức bộ nhiệm vụ 03 vị trí Trung Ban phòng của 03 phòng chuyên môn phòng Tổng hợp, phòng Marketing, Đào tạo và Môi trường và phòng Quản lý, khai thác công trình nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, các phòng đi vào hoạt động.

ng n nh.

Trung tâm DVTH không ngừng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả tuy không quá to lớn nhưng là nỗ lực của Trung tâm DVTH thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tháng 2/2018, Trung tâm DVTH đã vinh dự đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi cùng đoàn lãnh đạo UBND thành phố và làm việc tại Nhà máy xử lý nước thải trung tâm Khu CNC ở Quảng Ngãi.

Năm 2019, Trung tâm DVTH có 01 sáng kiến cải tiến công nghệ cấp cơ sở và có 01 cá nhân đạt danh hiệu "Chín sáng kiến cải tiến". Trung tâm DVTH còn được Trung ban tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Tập thể lao động tiên tiến.

Năm 2020, Trung tâm DVTH có 04 cá nhân được Trung ban tặng Giấy khen có thành tích tốt xuất sắc trong công tác đi đi và về về hành trình Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi và 02 sáng kiến ý tưởng công nghệ cấp cơ sở xuất sắc.

Cụ thể, trong năm 2020 và 2021, Trung tâm DVTH đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong Khu công nghệ cao, kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp phát sinh ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 và hỗ trợ Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cấp giấy nghỉ cho hơn 60 nghìn người lao động tại Khu công nghệ cao và các công nghiệp ở Quảng Ngãi trong tháng 08/2021.

Trong những năm qua, Trung tâm DVTH đã có những bước tiến thành tựu bước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do UBND thành phố và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi giao.

Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, CBVC và người lao động Trung tâm DVTH nhằm cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ do UBND thành phố và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp giao, Trung tâm DVTH cũng thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua xây dựng quan hệ đồng minh toàn dân; xây dựng nếp sống văn minh, văn minh đô thị và quan trọng nhất là văn minh; khuyến khích các phong trào thi đua, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, cải tiến kỹ thuật.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên đã tổ chức và tham gia nhiều phong trào do nhà nước cấp trên phát động, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công đoàn và đoàn thanh niên Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi.

Trung tâm DVTH tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ do UBND thành phố và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi giao, góp phần xây dựng Khu CNC ở Quảng Ngãi ngày càng phát triển, trở thành một công viên khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới./.

*Hình nh: Toàn th công chc, viên chc, ngi lao ng Trung tâm DVTH chp hình lu nim trong Hi ngh
CC,VC,NL ca Trung tâm DVTH nm 2020*

Trung tâm Dch v tng hp Khu CNC à Nng